

รายงานการประชุมการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบ Zoom Meetings App

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายเอกพล เหมรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษฯ	ประธาน
๒. พญ.วันทนา ไทรงาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล	
๓. นางโสภิตา ตั้งวรารางกูร	เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล)	
๔. นายเสรี พงศ์นฤเดช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล)	
๕. นายวราวุธ วรณวิไล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล)	
๖. นพ.สุพล เจริญวิทย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนโดน	
๗. นพ.ปวิตร วนิชชานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู	
๘. นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ	
๙. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า	
๑๐ พญ.นันทิกานต์ อุบล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนกาหลง	
๑๑ นายภาชิต พิศาลสุทธิกุล	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	
๑๒ นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ	
๑๓ นางอรนุช นรารักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ	
๑๔ นายประพันธ์ ด้วยกาแด	หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ	
๑๕ นายสุประพล บินตำมะหงง	แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	
๑๖ นายยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์	รท. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ	
๑๗. นายมะรอฟี เจ๊ะสื่อแม	รท.หัวหน้างานระบาดฯ	
๑๘ นายภูวนาท ภัทรานันท์	สาธารณสุขอำเภอเมือง	
๑๙ นายสมชาย เรืองแก้ว	สาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า	
๒๐ นายศักดา รอกตุ	รท.สาธารณสุขอำเภอท่าแพ	
๒๑ นายภูธรณ โต๊ะประดู่	สาธารณสุขอำเภอมะนัง	
๒๒ นายธีระยุทธ เกียรติธัญชิต	รท.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ฯ	เลขการ
๒๓ นายจักรพงศ์ แผล่ทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษม ไพรสุยัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.

รพ.ทุ่งหว้า - จำนวนผู้ป่วยล่าสุดขณะนี้ มี ๑๔ คน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๗ คน มีเตียงที่จะรองรับได้อีก ๑๖ เตียง ผู้ป่วยชาย ๖ คน ผู้ป่วยหญิง ๑๐ คน ไม่มีรายใหม่เพิ่มเติม

สสอ.ทุ่งหว้า - รายงานผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับเรือนจำอยู่ตำบลนาทอน หมู่ ๓ จับกุมข้อหาขายเสพติด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งเข้าเรือนจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่ง swab วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลตรวจเป็นบวก ผู้สัมผัสคือ ตำรวจชุดจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหา ขณะนี้ได้ให้กักบริเวณที่บ้านพักพร้อมภรรยา ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทาง DMHTTA ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๓ คน จะ swab วันนี้ประกอบด้วย ตำรวจ ๑ นาย ภรรยาตำรวจ และภรรยาของผู้ต้องหาจากการวิเคราะห์เบื้องต้น คาดว่าน่าจะติดตามจากเรือนจำ

ประธาน - เน้นย้ำมาตรการ ๓ ข้อของ นพ.สสจ.สตูล เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย การควบคุมโรค และการวินิจฉัย

มติที่ประชุม รับทราบ

รพ.ควนกาหลง - รพ.ควนกาหลงไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ยังมีผู้ป่วยยืนยัน ๑๓ ราย รับการรักษาที่ รพ.สนามท่าแพ และรพ.สตูล มีการเพิ่ม LQ หลายแห่ง ความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในภาวะปกติ แต่มีเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ทุ่งนุ้ย ซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยยืนยันที่ส่งไปรักษาที่รพ.สตูลแล้ว รู้สึกไม่สบาย ได้ให้กักตัวเป็น HQ จะนำมา swab วันนี้ เจ้าหน้าที่ท่านนี้ฉีดวัคซีน sinovac ครบ ๒ เข็มแล้ว และขอสอบถามว่า HQ สามารถจะเบิกค่าอาหารจากที่ไหนได้บ้าง

ประธาน - HQ ไม่สามารถเบิกได้ ยกเว้นจะแต่งตั้งให้บ้านเลขที่นั้นขึ้นทะเบียน LQ โดยประสานกับปลัดอบต. หรือ อบต.ท้องถิ่นๆ ทำเรื่องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ จึงจะเบิกจากงบท้องถิ่นได้

มติที่ประชุม รับทราบ

รพ.ควนโดน - จำนวนผู้ป่วยยืนยัน ๖๔ ราย รอผลอีกประมาณ ๔๐ ราย และ PUI และ swab ซ้ำ มี LQ ที่สามารถรองรับได้ ๓๐๐ เตียง ใช้ไปประมาณ ๒๕% พื้นที่เตรียมพิจารณาเปิดตลาดบางแห่ง

รพ.ละงู - วันนี้ทีมงานสสอ.ละงู และรพ.ละงูลงพื้นที่ swab เพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงได้กักตัวใน LQ อยู่แล้ว สำหรับรพ.สนามสำรอง วันนี้จะครบ ๗ วัน หลังจากส่งต่อมาจากรพ.ท่าแพ วันนี้จะประสานรถจาก อบต.มะนัง มารับทั้ง ๒ คนกลับไป และให้ไปกักตัวที่บ้านอีก ๗ วัน ให้ครบ ๓๐ วัน

ประธาน - แจ้งข่าวเพิ่มเติม รพ.สนามอันดามัน(รพ.สนามสำรอง) เปิดให้บริการวันนี้ จะรับผู้ป่วยได้ ๖๐ เตียง แบ่งพื้นที่ ชาย-หญิง/ครอบครัว สามารถส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สนามหลักมาได้

มติที่ประชุม - รับทราบ

สสอ.เมือง - รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ๔ ราย

-รายแรก จากพื้นที่ตำบลบ้านควน เพศชาย อายุ ๕ ปี สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๒ คน ไม่มีกลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแล จากทีมเจ้าหน้าที่และ อสม. กักตัวตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้สัมผัส ๒ ราย ได้ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ

-รายที่ ๒ และ ๓ เป็นแม่ลูกกัน รายที่ ๒ เพศหญิง อายุ ๓๔ ปี หมู่ ๗ ตำบลบ้านควน รายที่ ๓ เพศชายอายุ ๔ ปี เป็นบุตร ผลการ swab พบเชื้อ มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๑ คน ส่ง swab แล้วไม่พบเชื้อ

-รายที่ ๔ เป็นผู้ป่วยจากตำบลพิมาน เป็นผู้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทโตโยต้า ทำงานที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ผู้ป่วยรายนี้ตาม Time line เดินทางไปหลายพื้นที่ ทั้งอำเภอท่าแพ และอำเภอมะนัง ต้องรอรวบรวมรายละเอียด Time line อีกครั้ง

ประธาน - ขอให้ส่งต่อข้อมูลตาม Time line ให้อำเภอต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคต่อไปด้วย

รพ.สตูล - ณ ปัจจุบันมีผู้ป่วยรวม ๖๙ ราย ยังมีเตียงเหลืออยู่บางส่วน เนื่องจากบางห้องอยู่ร่วมกัน ๒ - ๓ ราย และจะส่งต่อไปยังรพ.สนามอันดามัน ๙ ราย ผู้ป่วยความรุนแรงระดับ ๔ จำนวน ๔ ราย ระดับ ๓ จำนวน ๖ ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ ๑ ราย วันนี้เปิดรพ.สนามจะรับได้อีก ๖๐ เตียง จะรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น จากที่อยู่รพ.มาแล้ว ๗ - ๑๐ วัน จะต้องหยุดยา Favipiravir ก่อนที่จะไปอยู่รพ.สนาม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน และเป็นการลดความแออัดจากรพ.สนามหลัก ทั้ง ๓ ที่

มติที่ประชุม - รับทราบ

สสอ.ท่าแพ - มีผู้ป่วยรายใหม่ ๓ ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๑ ราย อีก ๒ ราย เป็นผู้ป่วยจากกลุ่มอาชีพ ผู้ป่วยอยู่รพ.สนาม ส่วนผู้เสี่ยงกักตัวอยู่ในเตาฟอกซ์อยู่แล้ว การติดตาม HQ กลุ่มเสี่ยงจากวงเตาฟอกซ์ อากาศปกติ

มติที่ประชุม - รับทราบ

นางโสภิตา ตังวรางกูร - สอบถามเรื่อง การเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดำเนินการอย่างไร

รพ.สตูล - ในอำเภอเมือง จะครบการฉีด Sinovac เข็ม ๒ รอบแรกวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ โด๊ส ประเด็นคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะฉีด Aztrazeneca ได้หรือไม่ หากฉีดได้จะต้องกัน วัคซีน Aztrazeneca เข็ม ๒ ที่จะมาอีก ๒,๐๐๐ โด๊สในสัปดาห์หน้า ไว้ให้ด้วย และคาดว่าถ้าจะฉีดเข็ม ๒ เป็น Sinovac คนจะไม่ยอมฉีดแล้ว อาจจะมีข้อร้องเรียนที่หน้างานด้วย

รพ.ควนโดน - รพ.ควนโดนหยุดฉีด Sinovac เข็ม ๒ ไปเลยและเรียกคนอื่นมารับ Sinovac เป็นเข็มแรกแทน รอฉีด Aztrzenca เป็นเข็ม ๒ ต่อไป สำหรับผู้ฉีด Sinovac เข็มแรกไปแล้ว ขอให้สสจ.สำรวจผู้ประสงค์ฉีด Aztrazeneca แทน Sinovac เข็ม ๒ ด้วย

รพ.ละงู - ระดับจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต้องออกนโยบายให้ชัดเจน เพราะมีผู้ที่ต้องฉีด วัคซีนหลายกลุ่ม อาจจะทำให้เกิดความลังเลกัน ต้องเรียงลำดับให้ดี เพราะอาจจะมีผลต่อการบริหารวัคซีนด้วย ต้องทำแผนความต้องการวัคซีนให้ชัดเจน แจ้งไปส่วนกลางด้วย

ประธาน - จะนำเสนอต่อ นพ.สสจ.สตูล ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด

มติที่ประชุม - รับทราบ

สสอ.มะนัง - อำเภอมะนัง เหตุการณ์ปกติไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม หากมีผู้ป่วยเข้ามา สามารถเปิดรพ.สนามได้ ภายใน ๒ วัน

ประธาน - งบประมาณที่กระทรวงสนับสนุนการฉีดวัคซีน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้แจ้งจัดสรรไปทุก คปสอ.แล้ว หากเบิกจ่ายหมด กระทรวงจะจัดสรรเพิ่มเติมมาให้ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายด้วย

มติที่ประชุม - รับทราบ

ปิดประชุม ๑๑.๕๐ น.

(นายจักรพงษ์ แผล่ทองคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม

(นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต)

รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

